



ที่ ศธ 0506(2)/ว 881- ว 883

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

28 กรกฎาคม 2552

เรื่อง จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ เรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกำกับ/มหาวิทยาลัยสงฆ์

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ได้พิจารณาข้อหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อหารือเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันโดยสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้

1. แนวปฏิบัติเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1) หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารย์ประจำหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมีผู้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีใช้ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าหลักสูตรใดควรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อแสดงศักยภาพของหลักสูตรให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น

2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมีผู้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผู้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยที่มีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าหลักสูตรใด ควรมี

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อแสดงศักยภาพของหลักสูตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น

2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

สภาสถาบันสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ทำหน้าที่อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวต้องเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตน์วงศ์

(นางสาวจิรณี ตันติรัตน์วงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0-2610-5382

โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481

หมายเหตุ แจ้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(2)/ว 881 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552